



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ โทร. ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๑๔๓๗

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ กองการอนุญาต
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานจริยธรรม
ในฐานะคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

ตามหนังสือคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๑๓๗๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยเชิญคณะทำงาน ฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำข้อมูลเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นั้น

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงาน ฯ มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุม กรณีมีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมประการใด โปรดแจ้งสำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผลในฐานะฝ่ายเลขานุการทราบผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rfd_me@hotmail.com และจัดส่งในรูปแบบหนังสือราชการ ภายในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ หากพ้นกำหนดเวลาให้ถือว่ารับรองรายงานการประชุมแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> หมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗” หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัลย์)

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้



รายงานการประชุม

และแบบรับรองรายงานการประชุม ฯ

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”